



การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้วิปทุกพรรคประสานงานคัดเลือกประธานคณะกรรมการ 35 คณะ ให้ลงตัวให้เร็วที่สุด ขอให้สมาชิกฯ แจ้งแสดงความประสงค์ในการเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการทั้ง 35 คณะ ตามสัดส่วนที่ได้รับ หากตกลงกันได้แล้วจะได้รับเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเริ่มทำงานกันต่อไป

(1) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เนื่องจากการประชุมเมื่อวานนี้ (วันพุธที่ 6 กันยายน 2566) ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ 5.1 – 5.11 ยังไม่แล้วเสร็จ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ให้นำมาพิจารณาต่อในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566) ก่อนการพิจารณาเรื่องรับทราบจากหน่วยงานต่าง ๆ

(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา

5.1 ยุติติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากึ่งตกต่ำ โดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

5.2 ยุติติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาการค้าพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุนสูง โดย นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

5.3 ยุติติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากึ่งตกต่ำ โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ

5.4 ยุติติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากึ่งตกต่ำ โดย นายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

5.5 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างเป็นระบบ โดย นางมุกดาวรรณ เลื่องสินิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

5.6 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ากุ้งตกต่ำ โดย นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

5.7 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี และนายวิชัย สุตสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นผู้เสนอ

5.8 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดย นายสถุญษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

5.9 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากุ้งตกต่ำ โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ

5.10 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากุ้งตกต่ำ โดย นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

5.11 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันราคาพืชผลและสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป โดย นายสรวงศ์ เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เพื่อให้รัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศไม่ได้รับความเดือดร้อน เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ตรงจุด ช่วยทำให้ราคาสินค้าเกษตรราคาดี มีนโยบายการประกันราคาสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ระบบขนส่ง ระบบชลประทาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ตลอดจนดูแลต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องเป็นหนี้สิน โดยได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้

สินค้าปศุสัตว์ มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ เช่น แพะ เมื่อปี พ.ศ. 2565 มีราคา 160 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในปีนี้มีราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมีการลักลอบนำเข้าแพะจากต่างประเทศเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย หากนำเข้าอย่างถูกต้องประเทศจะได้รับรายได้จากการจัดเก็บภาษีเฉลี่ยประมาณ 250 บาทต่อตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส จึงอยากให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายให้มีการนำเข้าแพะจากถูกกฎหมาย และขอให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใหม่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบถึงจำนวนแพะที่มีอยู่ จะได้รับราคาตุลยาภาพ ในความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ และข้อมูลการส่งออกที่เป็นปัจจุบัน และกำหนดราคากลางแพะเนื้อในประเทศ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันที่ ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

สินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ลองกอง ข้าวโพด ทูเรียน มังคุด ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยสมาชิกฯ เสนอแนะให้รัฐควรสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา เพื่อนำไปต่อยอดต่อได้ เกษตรกรต้องผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างมีคุณภาพ ภาครัฐต้องสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนายางพาราอย่างจริงจัง และสนับสนุนด้านการขนส่งสินค้าเกษตรทุกประเภท เพื่อจะได้ลดต้นทุนด้านการขนส่ง รวมทั้งควบคุมราคาปุ๋ย ราคายางพาราแมลง ไม่ให้มีราคาแพงเพื่อจะได้มีความสอดคล้องกับราคาผลิตผลทางการเกษตร ระบบชลประทานต้องสนับสนุนให้เกษตรกรได้ผลผลิตอย่างเพียงพอ และต้องควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรไม่ให้เกินอัตราส่วนที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้เกษตรกร

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายครบแล้ว และผู้เสนอญัตติอภิปรายสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งญัตติทั้งหมดรวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไป

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.5 รับทราบรายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจำปี 2565

(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 2.2 – 2.5 ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566)

ดร.สุปรียา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเสนอสรุปรายงาน ดังนี้ ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 36 กำหนดให้ สสส.จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อพิจารณาผลดำเนินการตามพันธกิจในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง สสส. มีพันธกิจในการจุดประกายกระตุ้น สาน และเสริมพลังในภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนต่อการมีสุขภาพที่ดี สสส. บริหารงบประมาณจากภาษีสรรพสามิตสุรา และยาสูบ ที่จัดเก็บเพิ่มร้อยละ 2 สนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่า ร้อยละ 90 ครอบคลุมทุกประเด็นสุขภาพ ทุกกลุ่มประชากร ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในปี 2565 มีภาครับทุนรายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 82.3 เพื่อเปิดรับแนวทางใหม่ ๆ ดำเนินงานผ่าน 15 แผน เพื่อตอบสนอง 6 เป้าประสงค์ ได้แก่

1. ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ควบคุมยาสูบ 77 จังหวัด มุ่งเน้นป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างพื้นที่สาธารณะ ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ รณรงค์ลด ละ เลิก ขับเคลื่อนกฎหมายเรื่องแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด ขับเคลื่อนงานบุญปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างจิตสำนึกทางม้าลายปลอดภัย ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน ส่งเสริมความรู้เท่าทัน

พนักออนไลน์ สร้างเมืองสุขภาวะน่าร่อง รองรับสังคมสูงวัย พัฒนาส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สร้างค่านิยมใหม่ เพื่อการบริโภคอย่างสมดุล

2. พัฒนากลไกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ขับเคลื่อนการจัดการอากาศสะอาด สร้างกลไกจัดการปัญหาท้องว้ยรุ่น พัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปัญหาด้านสุขภาพจิต พัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย เพื่อเยาวชน และครอบครัว สนับสนุนสิทธิกลุ่มเปราะบาง เพิ่มทักษะการทำงานดูแลสุขภาพรอบด้าน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

3. เพิ่มขีดความสามารถเชิงสถาบัน บทบาทชุมชนและองค์กร มุ่งเป้า 8 ประเด็น สร้างสุขภาวะชุมชนยั่งยืน 3,214 ตำบล สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ให้การทำงานสร้างสุข

4. สร้างค่านิยมเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ สร้างพลเมืองเท่าทันสื่อ ตื่นรู้วิถีสุขภาวะทางปัญญา มีจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มใจ วิเคราะห์ข้อมูลบุคคล ส่งสื่อสุขภาพที่ตรงใจ พัฒนาแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงง่าย เป็นสื่อเฉพาะบุคคล สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม รมรณรงค์สุขภาวะหลากหลายมิติ เกิดแรงบันดาลใจ เกิดค่านิยมใหม่ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

5. ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพการสร้างนวัตกรรมสุขภาวะ สนับสนุนทุนรายย่อย 2,473 โครงการ มีสภาผู้นำชุมชน พัฒนาโครงการร่วมกับองค์กรอื่น ต่อยอดสู่กองทุนจังหวัด เพื่อสมทบงบประมาณ การจัดการปัญหาสุขภาวะชุมชน

6. ส่งเสริมสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพ และระบบสนับสนุน พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ สู่การจัดการสุขภาพตนเองและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ บริการเพื่อสุขภาพช่องปาก สนับสนุนโครงการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครบทุกอำเภอ ต่อยอดงานวิจัย สร้างความรู้ สนับสนุนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการเครือข่าย ยกระดับการทำงานสู่สากล

โดยทั้งหมดมีระบบบริหาร และระบบตรวจสอบการทำงานทั้งประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการประเมินผลที่กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีผลการประเมินการดำเนินของกองทุนตามหลัก Balanced Scorecard ที่ 4.76 คะแนน และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่ 9.67 คะแนน ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 สสส.และภาคีเครือข่ายยังคงมุ่งมั่นสานพลัง สร้างนวัตกรรม สื่อสารสุข เพื่อสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน และดีขึ้นต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นนี้ ควรเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการวิชาการ คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานให้มีคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างก้าวหน้าและมีความแตกต่างจากเดิมมากยิ่งขึ้น และควรบรรจุประเด็นปัญหาสุขภาพร่วมสมัยไว้ในแผนการทำงานด้วย เช่น จะทำอย่างไรให้บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจในการทำงาน สร้างสังคมให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดูแลอาสาสมัครที่ทำงานด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม มีการสนับสนุนอย่างเหมาะสม กระจายอำนาจในการดูแลสุขภาพให้ท้องถิ่นได้ทำงานร่วมกับ สสส. พร้อมกันนี้ สมาชิกฯ ได้สอบถามถึงรายละเอียดในรายงาน เช่น ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2,300 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีภาระเพิ่มขึ้น โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นประเภทใดบ้าง ภาระสัญญาผูกพันจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสูงถึง 326 ล้านบาท มีรายละเอียดอย่างไร และมีทางที่จะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้หรือไม่ การบริหารจัดการ

กองทุนฯ มีแนวทางอย่างไร มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ การลงทุนของกองทุนฯ ที่ทำให้กองทุนมีกำไรเพิ่มขึ้น มีแนวทางการลงทุนอย่างไรบ้าง การใช้งบประมาณเกี่ยวกับการรณรงค์ต่าง ๆ เช่น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การให้เหล้าเท่ากับแข่ง ตัวเลขของอัตราการเสียชีวิต การเจ็บป่วย จากการบริโภคแอลกอฮอล์ยิ่งขึ้น ๆ ลง ๆ แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดื่มสุราของคนในสังคมได้ ควรมีการรณรงค์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ให้มีการดื่มแบบรับผิดชอบไม่เบียดเบียนคนอื่น รวมถึงรณรงค์ในด้านอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันไม่ได้มีแต่แอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว แต่มีกัญชา และกระท่อมด้วย จะมีแนวทางการรณรงค์อย่างไร อีกทั้งควรสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเป็นภาคีในการทำงานร่วมกับ สสส. ควรมีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินตนเอง มีตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อให้ สสส. เป็นที่น่าเชื่อถือ ทำงานโดยไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้สำหรับสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ สสส. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง มีนโยบายหรือปรับระบบบริการสุขภาพอย่างไร เพื่อลดจำนวนคนเจ็บป่วยจากโรคเหล่านี้ การแก้ไขปัญหาคนพิการยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการส่งเสริมคนพิการให้ทำงานทำอย่างไม่เพียงพอ มีการตั้งเป้าหมายหรือไม่ว่าจะต้องมีจำนวนผู้พิการที่ต้องมีงานทำจำนวนร้อยละเท่าใด ดังนั้น จึงควรหาหน่วยงานหลักมาร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งหาพันธมิตรหรือกลไกขับเคลื่อนกระแสนโยบายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มคนพิการได้ครบร้อยละ 100 เพิ่มบทบาทในการสนับสนุนและเป็นกลไกกลางเชื่อมประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชน

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม 16.46 น.

ปิดประชุมเวลา 16.46 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร